

สารบัญ

	หน้า
บทที่ 1	1
การทักทาย / การแนะนำตนและผู้อื่น / การกล่าวคำอำลา / คำขอบคุณ / คำขอโทษ เป็นภาษาอังกฤษ(Greeting, Introducing oneself and other person, Parting, Saying thank you and Apologizing)	
บทที่ 2	18
การเสนอให้ความช่วยเหลือ การขอร้องและการขอโทษเรื่องอื่น ๆ (Offering Help, Making a Request and Apologizing)	
บทที่ 3	23
การถามทิศทาง / บอกเส้นทาง (Asking and Giving Direction)	
บทที่ 4	37
การสอบถามข้อมูล (Asking for Information)	
บทที่ 5	50
การสนทนาภาษาอังกฤษในสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจ (Conversation involving with police work)	
ภาคผนวก	76
บรรณานุกรม	

คำนำ

ในสังคมปัจจุบัน การเรียนรู้พื้นฐานภาษาอังกฤษ มีความสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่ง ในชีวิตประจำวันเนื่องจากเป็นเครื่องมือสำคัญในการติดต่อสื่อสาร แสวงหาความรู้ การประกอบอาชีพ และการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมและมุมมองของสังคมโลก นำมาซึ่งมิตรไมตรีและความร่วมมือกับประเทศต่าง ๆ และเนื่องจากประเทศไทยจะก้าวเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน (Asean Community) ในปี พ.ศ.2558 หรือในอีก 3 ปีข้างหน้า ความเป็นประชาคมอาเซียน จะนำไปสู่การเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างกันของประเทศสมาชิกอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ รวมถึงการลงทุนทางเศรษฐกิจ การค้าขาย และการเดินทางระหว่างกัน จึงเชื่อว่ารูปแบบของอาชญากรรมภายในประเทศ ผู้เสียหายและผู้ต้องหาจะมีความหลากหลาย ในเชื้อชาติ ศาสนา และภาษามากขึ้น การสื่อสารระหว่างหน่วยงานองค์กรระหว่างประเทศ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ และประชาชน จำเป็นต้องสื่อสารด้วยภาษากลางซึ่งภาษาอังกฤษถือเป็นภาษาสากลที่ได้รับการเชื่อมั่นให้ใช้ในการสื่อสารระหว่างกันอย่างแพร่หลายและเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของบุคลากรของประเทศ โดยเฉพาะข้าราชการตำรวจที่ต้องปฏิบัติงานสัมผัสกับชาวต่างชาติ ให้มีทักษะภาษาอังกฤษในระดับที่สามารถติดต่อสื่อสารกับชาวต่างชาติได้ กองบัญชาการศึกษา จึงได้จัดทำคู่มือภาษาอังกฤษระดับพื้นฐานสำหรับตำรวจไทย เพื่อเป็นสื่อสำหรับเรียนรู้ ภาษาอังกฤษ ให้กับข้าราชการตำรวจใช้ศึกษาพัฒนาตนเองต่อไป

คู่มือภาษาอังกฤษระดับพื้นฐานสำหรับตำรวจไทย ฉบับนี้สำเร็จลุล่วงได้ด้วยความร่วมมือร่วมใจของคณะทำงานตามคำสั่งกองบัญชาการศึกษาที่ 143/2555 ลง 30 พ.ศ.2555 โดยเฉพาะอย่างยิ่งการให้คำปรึกษาแนะนำจากผู้บัญชาการศึกษา รองผู้บัญชาการศึกษา ผู้บังคับการสำนักการศึกษาและประกันคุณภาพ อาจารย์ประจำภาคหลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร ตลอดจน อาจารย์จากกลุ่มงานอาจารย์ กองบัญชาการศึกษา กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 3 และ กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 8 จึงขอกราบขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้

กองบัญชาการศึกษา สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

มิถุนายน พ.ศ.2555